

คำอธิบายข้อมูล

รหัสของตาราง	EC_PF_009
ชื่อตาราง	งบกระแสเงินสดรัฐบาล
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้า และกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 1 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้น เผยแพร่วันทำการสุดท้ายของ 1 เดือนถัดไป ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการนิยามและการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>สถิติงบกระแสเงินสดรัฐบาล เป็นงบที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่ได้รับเข้าและกระแสเงินสดที่จ่ายออกไปจากกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาลภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง</p> <p>ข้อมูลงบกระแสเงินสด สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ทั้งมุมมองตามกรอบ GFSM 1986 และ GFSM 2001</p> <p>1. มุมมองฐานะการคลังของไทย ตามกรอบ GFSM1986 ประกอบด้วย ดุลเงินสด (Overall cash balances) และการชดเชยดุลเงินสด (financing)</p> <p>1.1 ดุลเงินสด (Overall cash balances) คือ ดุลเงินในงบประมาณ (Budget cash balances) รวมกับดุลเงินนอกงบประมาณ (Non budget cash balances)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดุลเงินในงบประมาณ คือ รายได้รัฐบาลหลังหักรายจ่ายรัฐบาล • ดุลเงินนอกงบประมาณ ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากของส่วนราชการและยอดสุทธิของกองทุนเงินหมุนเวียนต่างๆ ของรัฐบาล <p>1.2 การชดเชยดุลเงินสด ครอบคลุมถึงการถือครองทรัพย์สินทางการเงิน (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด) และการก่อหนี้สุทธิในกิจกรรมทางการเงิน</p> <p>2. มุมมองงบกระแสเงินสด ตามกรอบ GFSM2001 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม</p> <p>2.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ประกอบด้วย กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายรับ และรายจ่ายจากการดำเนินงานต่างๆ (รวมถึงดุลเงินนอกงบประมาณ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • เงินสดรับจากการดำเนินงาน ประกอบด้วย รายได้ในงบประมาณที่เป็นภาษีและรายได้ที่มีไขภาษี โดยรายได้ภาษีครอบคลุมภาษีจากฐานรายได้ ฐานการบริโภค ฐานการค้าระหว่างประเทศ และภาษีอื่นๆ ส่วนรายได้ที่มีไขภาษี ได้แก่ รายได้จากรัฐพาณิชย์ รายได้จากการขายทรัพย์สิน รายได้จากค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ • เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน ได้แก่ รายจ่ายในงบประมาณจากการดำเนินงานต่างๆ รวมถึง เงินช่วยเหลือ และเงินอุดหนุนที่เป็นรายจ่ายประจำ และลงทุน <p>2.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ที่มีไขทางการเงิน ประกอบด้วย การซื้อ และจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร</p> <p>2.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน ประกอบด้วย การถือครองทรัพย์สินทางการเงิน (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด) และการก่อหนี้สินสุทธิ ซึ่งจำแนกตามประเภทตราสาร และแหล่งผู้ถือ</p> <p>งบกระแสเงินสดรัฐบาลครอบคลุม เฉพาะธุรกรรมของรัฐบาลกลางเท่านั้น ไม่นับรวมรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลส่วนท้องถิ่น และไม่นับรวมผลการดำเนินงานของกองทุนเงินนอกงบประมาณและกองทุนประกันสังคมตลอดจนเงินกู้โครงการต่างๆ และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศที่มีได้นำเข้าไว้ในบัญชีเงินคงคลัง</p> <p>เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลเป็นการจัดเก็บตามเกณฑ์เงินสด ดังนั้น ข้อมูลจึงครอบคลุมเฉพาะธุรกรรมของรัฐบาลที่เป็นตัวเงินเท่านั้น จะไม่รวมธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน</p> <p>ข้อมูลการคลังรัฐบาลทั้งรายได้ รายจ่าย เงินคงคลัง ได้จากกรมบัญชีกลาง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ผ่านระบบ GFMS ซึ่งจัดเก็บโดยใช้เกณฑ์เงินสดตามระบบบัญชีเงินคงคลัง โดยได้รับข้อมูลเป็นรายเดือน ส่วนข้อมูลการกั๊ยืมเงินกู้ในประเทศและการชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศ ใช้ข้อมูลจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ ประกอบกับข้อมูลจากฝ่ายการชำระเงินและตราสารหนี้ ธปท.</p> <p>ข้อมูลที่ได้จากระบบข้อมูลของกระทรวงการคลังเป็นข้อมูลที่บันทึกตามยอดคงค้าง (บันทึกเมื่อหน่วยงานวางฎีกาเบิกจ่ายสำหรับรายจ่าย และ หน่วยงานได้รับเงินสำหรับรายได้) จึงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้ตรงตามเกณฑ์เงินสด คือ เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินจริงผ่านบัญชีเงินคงคลัง</p> <p>วิธีการคำนวณ จะใช้หลักคือ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานร่วมกับกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์</p>

คำอธิบายข้อมูล	
	<p>ที่มีใช้ทางการเงิน จะเท่ากับดุลเงินในงบประมาณ และกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงินรวมกับการเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด และดุลเงินในงบประมาณ จะเท่ากับดุลเงินนอกงบประมาณ</p> <p>วิธีการตรวจสอบข้อมูล ผลรวมระหว่าง ดุลเงินในงบประมาณ ดุลเงินนอกงบประมาณ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินสดจะต้องเท่ากับศูนย์</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 5. บริษัทศูนย์วิจัยฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	<p>เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=698&language=th)</p>
การปรับปรุงข้อมูล	<p>ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)</p>

ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร 0-2283-6880